



ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๒๕๕๖

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแจ้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๐๔.๕/๑๑๘๖

ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในสถานศึกษา และดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตาม ๗ มาตรการ ประกอบด้วย (๑) การกำหนดนโยบาย
“สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ของสถานศึกษา (๒) การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (๓) การจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อ “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” (๔) การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
(๕) การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (๖) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่ และ (๗) การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคา
สูบหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา รวมทั้งแจ้งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบในสถานศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นเป็นรูปธรรม จึงให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบในสถานศึกษา โดยนำแนวทางการดำเนินงาน
ตาม ๗ มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
เป็นเขตปลอดบุหรี่

๒. สร้างการรับรู้ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ประกอบการ ประชาชน นักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ถือปฏิบัติตามข้อห้ามที่กำหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

/๓. กำหนดให้...

๓. กำหนดให้สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ และสถานศึกษาในสังกัด เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://qr.go.page.link/HnBYS> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗/๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง